
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่18 มกราคม 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.20 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       - ทีป่ระชุมรับทราบ 
 2. กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง  
ทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์  
วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  3. กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง การทิ้งเลนโคลนจากการลอกท่อ  
และการตรวจงานจากการลอกท่อในพ้ืนที่เขตราชเทวี 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์  
วิศณุ ทรัพย์สมพล และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข  
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
  5. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดระเบียบ
สายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
   - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
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 6. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครหารือกรมบัญชีกลาง
ประเด็นปัญหากรณีการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
   - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
  7. ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร 
      - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบแก้ไขชื่อญัตติเป็น เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะ การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 16 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 8. ญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหา
การจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 
   - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
 9. ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
   - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
 10. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่
เจ้าของญัตติเสนอ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


